

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการติดตามความเคลื่อนไหวของร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการติดตามความเคลื่อนไหวของร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยเป็นการติดตามและเฝ้าระวังร่างกฎหมายที่อาจมีประเด็นกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับ มาตรา ๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีร่างกฎหมายที่ได้ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหว ประกอบด้วย

- ๑) ร่างกฎหมายที่รอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ในวาระที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒) ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๒ จำนวน ๒ ฉบับ
- ๓) ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๓ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย) จำนวน ๑๗ ฉบับ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอปรับแก้ในเชิงข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ/หรือข้อมูลชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กสม. เพื่อประกอบการจัดทำเอกสารสำหรับการพิจารณาในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึง ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะประชุมในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะมีผู้แทนของสำนักงาน กสม. เข้าร่วมการประชุมและเสนอข้อมูลดังกล่าวในที่ประชุมต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมขอให้เพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็นของที่ประชุม และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การหารือในเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้มีการหารือเรื่องการใช้การบัญชีนิติการ (Forensic Accounting) ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นประเด็นร่วมสมัย โดยหลังจากการหารือร่วมกัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้

มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสม. กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

๔. การแถลงรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนายชาติชาย สุธงศาธรรมิกราช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เป็นผู้แทน กสม. เข้าร่วมประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแถลงรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๕. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรบริบท ๔ ภาค เพื่อนำไปใช้อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคี และนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ